

# หางานอยู่คลิกเลย! ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

🕒 นำเสนอเมื่อ 8 พ.ค. 2558

## ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

งานบริการจัดการทางการเงินภาครัฐวิสาหกิจ

กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการขายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินรัฐวิสาหกิจ

วางแผนกลยุทธ์ในการเชื่อมลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์  
การให้บริการและขอเสนอสำหรับลูกค้ารายใหม่และรายเดิม รวมถึงการเจรจาต่อรองกับลูกค้า  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธนาคาร ทั้งในด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้บริการแก่ลูกค้า

ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
พร้อมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด

ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์  
รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดให้บริการให้แก่ลูกค้า

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการให้บริการกับลูกค้า

คิดค้นแนวทาง เทคนิคการขายใหม่ๆ มาใช้ในหน่วยงาน เช่น เทคนิคการเข้าพบลูกค้า  
เทคนิคการปิดการขาย การหาลูกค้าใหม่ เป็นต้น

วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดการทางการเงิน  
จากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดัชนีตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อใช้วางแผนการตลาด

ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาให้กับทีมขาย

### คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด  
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การเจรจาต่อรอง

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

### ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 17 พฤษภาคม 2558

### การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

### การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ขอผลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกระยะ และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

[รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่](#)